

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *7149*/UBND-TD3

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

V/v trả lời nội dung kiến nghị của
một số hộ dân phường Yên Thanh,
thành phố Uông Bí

Kính gửi: - Bà Bùi Thị Thắm, khu 7, phường Thanh Thanh Sơn,
thành phố Uông Bí (theo ủy quyền của bà Hoàng Thị Tam,
trú tại tổ 1, khu 7, phường Thanh sơn, thành phố Uông Bí
ngày 05/3/2018);
- Các bà: Đỗ Thị Chăm, Nguyễn Thị Công, Vũ Thị Hương,
Phạm Thị Mưa, Nguyễn Thị Thực, Trần Thị Hải Đường,
khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông
Bí.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn (đơn tập thể đề ngày 30/9/2019) do bà: Bùi Thị Thắm, trú tại khu 7, phường Thanh Thanh Sơn và các bà Đỗ Thị Chăm, Nguyễn Thị Công, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Mưa, Nguyễn Thị Thực, Trần Thị Hải Đường, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Nội dung đơn đăng ký xin tập trung đông người để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ làm việc với đại diện các hộ dân để thống nhất phương án giải quyết khiếu nại của 99 hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất mũi giày xuất khẩu của Công ty TNHH Sao Vàng tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Địa điểm tập trung đông người: Các hộ đăng ký tập trung tại cổng chính nhà máy mũ, giày Sao Vàng từ khu Phú Thanh Tây lên đường 18A và từ cổng chính trường mở Việt – Xô xuống đường quốc lộ 18A, số người tham gia gồm các hộ đứng đơn, các hộ có đất bị thu hồi có mang theo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, biểu ngữ, khẩu hiệu. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của đại diện các hộ dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện tại trên địa bàn thành phố Uông Bí có vụ việc của ông Nguyễn Văn Sùng, trú tại tổ 14, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí được một số hộ dân ủy quyền khởi kiện (liên quan đến việc giải quyết chính sách bồi thường GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư nhà máy nhiệt điện Uông Bí có nội dung tương tự nội dung khiếu nại, kiến nghị của đại diện

các hộ dân nêu trên) được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý theo Thông báo số 8225/TBTL-HC ngày 19/8/2019 về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh chờ kết quả phán quyết của Tòa án cấp cao tại Hà Nội đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn Sùng để có căn cứ giải quyết kiến nghị của các hộ dân nêu trên. Trong thời gian chờ kết quả giải quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh không cho phép bà Bùi Thị Thắm, trú tại khu 7, phường Thanh Thanh Sơn và các bà Đỗ Thị Chăm, Nguyễn Thị Công, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Mưa, Nguyễn Thị Thực, Trần Thị Hải Đường, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí tiến hành tổ chức tập trung đông người ở nơi công cộng, hoặc vận động các công dân có liên quan khác tham gia tổ chức chức tập trung đông người ở nơi công cộng như nội dung đơn đề nghị của các bà, vì: Việc tập trung đông người sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và vi phạm các hành vi nghiêm cấm được quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và Mục 2 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 09/5/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ. Do đó, mọi hành vi cố tình tiến hành các hoạt động tập trung đông người trái phép hoặc vi phạm các qui định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các bà: Bùi Thị Thắm, Đỗ Thị Chăm, Nguyễn Thị Công, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Mưa, Nguyễn Thị Thực, Trần Thị Hải Đường biết và chấp hành pháp luật./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
 - CT, PCT (P1, P3) UBND tỉnh;
 - Như kính gửi;
 - Cơ quan MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh;
 - Các sở, ngành: Thanh tra, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí;
 - V0, V3;
 - Trung tâm Truyền thông tỉnh (để đăng tải);
 - Lưu: VT, TD3;
- P-CV53.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Huy Thắng